



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น จึงออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. ให้งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๒. ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบหรือแบบผสมผสาน ตามแผนการเรียนและช่วงเวลาที่ปรากฏในปฏิทินการเรียนการสอน โดยเบื้องต้นให้อาจารย์ผู้สอนติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ กับนักศึกษาโดยตรง

๓. ให้จัดการเรียนการสอนแบบมอบหมายงานโดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียน เช่น โครงการงานกรณีศึกษา/หรือการใช้ระบบออนไลน์บูรณาการร่วม ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันให้ห้องเรียน โดยผู้สอนต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เรียนในการเลือกรูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะสม และให้คงความครบถ้วนตามเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร

๔. บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ผู้สอนได้บันทึกข้อมูลการสอนในรูปแบบวิดีโอหรืออื่นๆ ตามวิธีการที่ได้เลือกใช้ตลอดจนใบงานและแบบทดสอบ เพื่อใช้แนบกับเอกสารขอเบิกค่าตอบแทนการสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

(อาจารย์ ดร.ชนกร สว่างเจริญ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย